

Số: /TB-UBND

Long Xá, ngày 01 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc triển khai rà soát, cập nhật thông tin người hưởng, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng

Kính gửi:

- Các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn xã;
- Toàn thể nhân dân trên địa bàn xã.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc giảm bớt khâu trung gian, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời nhằm đáp ứng việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý người hưởng theo xu hướng chuyển đổi số tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 1665/BHXH-TCKT ngày 31/5/2024 về việc triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng. Trong đó quy định từ ngày 01/9/2024 sẽ triển khai tại tỉnh Nghệ An.

Thực hiện Đề án 06, Ngành BHXH phối hợp với Cục C06 Bộ Công an đối chiếu dữ liệu thì hiện tại trên địa bàn xã Long Xá thông tin người hưởng lương hưu chưa đồng bộ dữ liệu hoặc lệch dữ liệu BHXH quản lý với CCCD. Để có cơ sở cho Ngành BHXH điều chỉnh trên phần mềm dữ liệu, đối chiếu thông tin với CCCD, nếu có sai lệch sẽ được cơ quan BHXH điều chỉnh đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT.

UBND xã Long Xá thông báo để người hưởng lương hưu và hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trên địa bàn xã được biết, khi đi mang theo Căn cước cùng Phiếu lĩnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội để được cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Hưng Nguyên cùng Công an xã rà soát đối chiếu thông tin cá nhân, hướng dẫn hồ sơ chuyển đổi hình thức nhận tiền, cán bộ Ngân hàng hướng dẫn mở Tài khoản cá nhân nhanh chóng tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội không phải đi lại nhiều lần và chấp hành nghiêm túc chủ trương chi trả tiền qua tài khoản cá nhân của Chính phủ.

Thời gian làm việc : Bắt đầu từ thứ 6 ngày 04 tháng 10 năm 2024; lịch cụ thể sẽ có giấy mời cho các đối tượng hưởng Hưu trí và thông báo cụ thể cho từng xóm.

Đây là quyền lợi thiết thực đảm bảo thông tin trên dữ liệu dân cư vậy xin thông báo để người hưởng lương hưu và hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trên địa bàn xã (thị trấn) được biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Thị Nga

